

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓)
ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
และเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์	ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
(๑) อัตราค่าธรรมเนียม		
ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตารางตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้แทน	<p><u>บริษัท ไอทีเอ็ม แพลตฟอร์ม จำกัด, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย, บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด : เห็นด้วย / สนับสนุน</u></p> <p><u>บริษัท ไทยเคเบิลทีวี กรุ๊ป จำกัด : เห็นด้วยกับการปรับลดค่าธรรมเนียมและเสนอให้มีการกำหนดช่วงรายได้ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เช่น รายได้ ๐-๑๕ ล้านบาท</u></p>	เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมและระดับชั้นรายได้ให้เป็นไปตามมติ กสทช. เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตส่วนใหญ่เห็นด้วย/สนับสนุนกับการปรับลดค่าธรรมเนียมและปรับร่างประกาศให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๒) อื่นๆ		
การนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์	<p><u>บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด, บริษัท เจริญยิ่ง (๘๘๘๘) จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด : ขอให้พิจารณาปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ให้เป็นอัตราเดียวกับร่างประกาศฉบับนี้</u></p>	เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามภาคผนวกแนบท้าย (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) เป็นอัตราเดียวกับแนวทางการทบทวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีสำหรับกิจการโทรคมนาคม ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐